



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยรัฐ</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>มติชนออนไลน์</p> <p>NATION TV</p> <p>Thai PBS newtv</p> <p>เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>ผู้จัดการรายวัน</p> <p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์</p> <p>สังคมโพสต์ทูเดย์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า เป็นเรื่องดีที่โครงการผลิตสารสกัดกัญชาของ อภ.ยกระดับสู่ Medical grade แต่อยากย้ำว่ากัญชาที่ไทยจะใช้ทางการแพทย์ หากไม่มียาฆ่าแมลง ไม่มีโลหะหนัก ก็ใช้ได้แล้ว ที่กังวลคือผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชาของอภ.จะมีราคาแพง เพราะใช้บปพัฒนาถึง 10 ล้านบาท</p> <p>นพ.วิฑูรย์ ตำนานวิบูลย์ ผอ.อภ. กล่าวว่า อภ.เป็นองค์กรหลักผลิตยาเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึง ย่อมขายแพงไม่ได้ งบที่ใช้เป็นเรื่องการวิจัยพัฒนา ไม่ได้หวังกำไร รับรองว่าผู้ป่วยเข้าถึงแน่นอน</p> <p>นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต กล่าวถึงการนิรโทษกรรมผู้ครอบครองกัญชา ว่า ม.รังสิตมีการวิจัยในล็อตแรกไม่จำเป็นต้องขอนิรโทษกรรม เนื่องจากได้ขออนุญาตครอบครองกัญชาจากป.ป.ส.ถูกต้อง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า วันที่ 2 มีผู้สอบถามเรื่องกัญชาทางสายด่วน 1556 จำนวน 460 ราย ทางโทรศัพท์ของกองควบคุมวัตถุเสพติด 24 ราย และ Counter Service 7 ราย คำถามส่วนใหญ่ เช่น ขั้นตอนการขออนุญาตปลูก จำหน่าย นำเข้าและส่งออก การแจ้งขอครอบครองและเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ เป็นต้น โดยมีผู้แจ้งขอครอบครองกัญชารวมทั้งสิ้น 6 ราย เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 1 ราย และผู้ป่วย 5 ราย ออย.จะเร่งประชาสัมพันธ์ประเด็นที่ได้รับการสอบถามเข้ามาในวงกว้างทุกช่องทางต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว นายไพศาล พิษมงคล กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า เจื่อนไขในการปลูกกัญชา กัญชง และกระท่อม และเจื่อนไขในการสกัดกัญชาเพื่อรักษาโรครุมักจนเกินวิสัยที่คนทั่วไปจะปลูกหรือจะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ มีแต่เจ้าสัวหรือต่างชาติเท่านั้นถึงทำได้ ประชาชนจึงต้องต่อสู้เพื่อรักษาผลประโยชน์และสิทธิในการรักษาพยาบาล และขอให้เลือกพรรคการเมืองของประชาชน เข้ามาแก้ไขปัญหานี้</p> <p>-เสนอสถูปข่าว ว่า ไม่ใช่มีแค่พรรคภูมิใจไทยที่หนุนให้มีการปลูกกัญชาเสรี แต่ยังมีพรรคประชาธิปัตย์ที่สนใจให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่จะสร้างรายได้ให้กับคนไทย แต่เป็นการให้ความสำคัญเพื่อการแพทย์ ซึ่งจะต้องมีการควบคุมให้ดี เพราะจะพัฒนาไปสู่การเป็นแพทย์ทางเลือกจนสามารถลดการใช้จ่ายนำเข้าจากต่างประเทศได้</p> <p>-กล่าวว่า สำนักวิจัยซูเปอร์โพลสำรวจพบว่า คะแนนนิยมของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เพิ่มขึ้นจาก 31.9% เป็น 53.5% อัตราส่วนการเพิ่มมากกว่าแคนดิเดตนายกฯ คนอื่น ๆ อาจเป็นเพราะนโยบายปลูกกัญชาเสรี</p>
<p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p> <p>Thaipbs เว็บไซต์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ เนชั่นทีวี</p> <p>เดลินิวส์ออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์สนุก</p>	<p>เกมชวนฆ่าตัวตาย</p> <p>-เสนอข่าว เฟซบุ๊ก Iyarpaj Sakulamornsurat โพสต์เตือนภัยเกม Momo Challenge ใน youtube และ youtube kids ซึ่งเป็นคลิปสั่งให้เด็กทำกิจกรรมเสี่ยงๆ เช่น เปิดเตาแก๊ส กินยาเม็ด ทำร้ายร่างกายตัวเอง หรือทำร้ายร่างกายคนอื่น โดยมีการขู่ไม่ให้เด็กบอกคนอื่น</p> <p>นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า อันตรายที่แฝงมาในสื่อสำหรับเด็กเหล่านี้ อาจเกิดผลกระทบต่อทางจิตใจได้ เช่น ความเครียด ความกลัว ความวิตกกังวล ผันร้าย ไม่อยากไปโรงเรียน ซึมเศร้า หรือทำร้ายตัวเองโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ พ่อแม่และผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้เด็กใช้สื่อเพียงลำพัง ควรควบคุมเวลาและเนื้อหาสำหรับเด็ก ให้คำแนะนำที่เหมาะสมเกี่ยวกับเนื้อหาที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ หากเด็กมีอาการผิดปกติ ขอรับบริการปรึกษาที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323</p> <p>-เสนอข่าว สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า เกิดกระแสความนิยมที่มีความเสี่ยงระบาดในโซเชียลมีเดียกับกลุ่มเด็ก ๆ ในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร คือ Momo Game หรือ Momo Challenge ซึ่งในเดือนส.ค. 2561 ทำให้เด็กวัย 12 ปี ชาวอาร์เจนตินาเสียชีวิต และมีเด็กคนอื่น ๆ เสียชีวิตตามมาอีก 3 ราย โดย Momo Challenge เริ่มต้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>วอยซ์ทีวี</p> <p>เพจ drama-addict</p>	<p>จากผู้ใช้ Whats App รายหนึ่ง ทำประลองให้ทำตามครบทุกข้อ ข้อสุดท้ายคือการฆ่าตัวตาย กลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</p> <p>-เสนอข่าว เว็บไซต์เดอะการ์เดียน รายงานข่าวเรื่อง Momo Challenge อ้างอิงคำให้สัมภาษณ์ของตัวแทนสมาคมสมาพันธ์ที่เป็นผู้ให้บริการรับฟังและให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายในอังกฤษ ซึ่งยืนยันว่ากระแส Momo Challenge เป็นแค่ข่าวลวง</p> <p>-ปีซีซีรายงานเพิ่มเติมว่า Momo Challenge เป็นเกมของแฮกเกอร์ที่ต้องการล้วงข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสื่อออนไลน์ และข้อมูลของตำรวจไอร์แลนด์เหนือไม่พบหลักฐานว่ามีเยาวชนทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายเพราะเกมดังกล่าว แต่การรายงานข่าวว่าเกมเป็นสาเหตุให้ฆ่าตัวตายจะยิ่งส่งผลให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ไปสืบค้นข้อมูลเรื่องเกมนั้นมากยิ่งขึ้น</p> <p>-โพสต์ว่า มี challenge เรื่องนี้ระบอบมาเกือบปีแล้ว ใช้ชื่อ blue whale challenge ระบอบในกลุ่มวัยรุ่นต่างประเทศ เป็นเกมทำแข่งกันทำเรื่องหวาดเสียวถึงตาย แต่ Momo Challenge จะมุ่งเป้าหมายเป็นเด็กเล็ก ดังนั้น แม้อยู่ทุบจะแถลงว่าไม่เจอหลักฐานการแพร่ระบาด พ่อแม่ก็อย่าประมาท ต้องตรวจสอบเนื้อหาที่ลูกดูเป็นคนแรก</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>สุขภาพผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในพิธีประกาศระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ ว่า เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่ต้องร่วมกันทำให้ผู้สูงอายุมีคุณค่าและมีความสุข โดยกรม.ได้เห็นชอบการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ โดยบูรณาการความร่วมมือ 6 กระทรวง ได้แก่ ก.การพัฒนาสังคมฯ ก.สาธารณสุข ก.มหาดไทย ก.แรงงาน ก.วิทยาศาสตร์ฯ และ ก.ศึกษาธิการ ภายใต้ 2 มาตรการหลัก ได้แก่ 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนทุกวัย มี 6 มาตรการย่อย อาทิ การสร้างระบบคุ้มครองและสวัสดิการผู้สูงอายุ การส่งเสริมการมีงานทำและการสร้างรายได้ การปรับสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ เป็นต้น และ 2.ยกระดับขีดความสามารถสู่การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 มี 4 มาตรการย่อย อาทิ ยกระดับความร่วมมือเสริมสร้างพลังสังคมสูงอายุ การปรับเปลี่ยนกฎหมาย เป็นต้น</p>
<p>เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>เว็บไซต์ thaigov</p>	<p>ประชุมการบริหารจัดการรพ.</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาวิชาการการบริหารจัดการรพ. ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “การสาธารณสุขแม่นยำและการแพทย์แม่นยำ” เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการรพ.ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง สร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระดับนานาชาติ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรรพ.รัฐและเอกชน และคณะกรรมการบริหารสมาคมนักบริหารเข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน ในงานมีการมอบรางวัลนักบริหารรพ.ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2562 ให้แก่ นพ. สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. และรางวัลนักบริหารรพ.ดีเด่น ปี 2562 จำนวน 8 ประเภท แก่ผู้บริหารและบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ประสบความสำเร็จในการบริหารรพ.และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณสุข 18 ราย</p> <p>โดยขณะนี้ มีหลายหน่วยงานที่ดำเนินการเรื่องการสาธารณสุขแม่นยำและการแพทย์แม่นยำ เช่น 1.โครงการ Genomic Thailand ของ 3 กระทรวง ได้แก่ ก.วิทยาศาสตร์ฯ ก.ศึกษาธิการ และ ก.สาธารณสุข 2.โครงการรักษาโรคมะเร็งโดยใช้เทคโนโลยีทางอนุพันธุศาสตร์เพื่อคัดกรองผู้ป่วยในระยะเริ่มต้น 3.โครงการวิจัยเกี่ยวกับการรักษาด้วยการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็งกระดูก และ 4.การเลือกการรักษาทางการแพทย์และการให้ยาในปริมาณที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยแบบจำเพาะต่อบุคคลในผู้ป่วยโรคไต</p>
<p>สยามรัฐ</p> <p>เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพปฐมภูมิ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพปฐมภูมิ รุ่นที่ 2 จัดโดยสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ และ วพบ.นนทบุรี เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัวทั่วประเทศสามารถเป็นผู้นำทีมในการจัดบริการคลินิกหมอครอบครัวที่มีความเหมาะสม ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยการขับเคลื่อนนโยบายคลินิกหมอครอบครัวพบว่าสามารถลดระยะเวลารอคอยการรักษาในรพ.ใหญ่จาก 120 นาที เหลือ 70 นาที</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>มหกรรมสมุนไพรมหาแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ในงาน “มหกรรมสมุนไพรมหาแห่งชาติ ครั้งที่ 16” จะจัดแสดงสมุนไพรมหัศจรรย์ที่เป็นผลงานวิจัยเด่นของกรมฯ และการเพิ่มมูลค่าโดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สาริตวิธีการผลิต Capsaicin Balm การผลิตสบู่อและโลชั่นผสมสารสกัดเปลือกมังคุด การแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากขมิ้นชัน การทำน้ำมันเหลือง-น้ำมันไพล และการทำขมิ้นผง นวัตกรรมแปลงสมุนไพรมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองปี 2561</p>
ข่าวสด	<p>คลินิกผิวหนังออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มีผู้ป่วยเข้ารับบริการที่สถาบันโรคผิวหนังปีละประมาณ 170,000 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยจากเขตสุขภาพ ร้อยละ 55 และส่วนใหญ่เป็นโรคผิวหนังระดับปฐมภูมิ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมารับบริการนอกเขต สถาบันฯ จึงเปิด "คลินิกผิวหนัง On LINE 4.0" ตามแนวทาง Service plan ด้านโรคผิวหนัง และพัฒนาเป็น The Best for The Most เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างยั่งยืน</p> <p>พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.โรคผิวหนัง กล่าวว่า คลินิกผิวหนัง On LINE 4.0 เป็นช่องทางในการให้คำปรึกษาการตรวจวินิจฉัยโรคผิวหนัง และการรักษาแก่แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์ใช้ทุนปี 2560-2561 ในเขตสุขภาพต่าง ๆ รวมถึงแพทย์ในภาคเอกชน ผ่าน Application LINE ปัจจุบันมีแพทย์ในเขตสุขภาพ 1-13 รับคำปรึกษาในโครงการคลินิกผิวหนัง On LINE 4.0 จำนวน 3,000 ราย</p>
ข่าวสด	<p>แผลกดทับ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีและโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า แผลกดทับเป็นการบาดเจ็บของผิวหนังหรือเนื้อเยื่อที่เกิดจากแรงกดทับผิวหนังเป็นเวลานาน ทำให้เนื้อเยื่อขาดเลือดไปเลี้ยงบริเวณที่ถูกกด เกิดเนื้อตาย ผิวหนังถูกทำลายลึกถึงกล้ามเนื้อและกระดูก มักพบในผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว ผู้ดูแลผู้ป่วยควรช่วยปรับร่างกายปรับเปลี่ยนท่าทางเพื่อลดแรงกดทับบริเวณที่จะเกิดแผลกดทับทุก 2 ชั่วโมง ในกรณีมีอาการไม่ดีขึ้นภายใน 24-48 ชั่วโมง ควรพบแพทย์ทันที</p> <p>นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า สามารถลดความเสี่ยงเกิดแผลกดทับโดยใช้เทคนิค ยก คือ พลิกตะแคงตัวผู้ป่วยทุก 2 ชั่วโมง ยกตัวแทนการลาก ดึง ตะแคงตัวให้เอียง 30 องศา จัด หมอนรองรับ ไชหัวเตียงไม่เกิน 30 องศา ดึง ผ้าปูที่นอนให้เรียบตึง หลีกเลี่ยงความขยับย่นของเสื้อผ้า ดู สภาพผิวหนังและทำความสะอาดผิวหนังไม่ให้เปียกชื้น ร่วมกับใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อลดแรงกดทับ เช่น ฟองน้ำ ที่นอนลม หมอนผ้านุ่ม เจลรองปุ่มกระดูก เบาะรองกัน ไม่ควรนำห่วงยางมารองกันเพราะจะเพิ่มแรงกดทับมากขึ้น ไม่ใช้ถุงมือใส่เท้าเพราะจะเพิ่มความเปียกชื้น</p>
เว็บไซต์ประชาชาติ	<p>ยุติการแพร่เชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ปิ่นา กุลติพารามบิล หัวหน้าฝ่ายเอชไอวีและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของวัยรุ่น องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย นายอรรถยุทธ ศรีสมุทร รองปลัด ก.การต่างประเทศ และ พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย ร่วมกันแสดงความร่วมมือด้านการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก โดยพร้อมแบ่งปันข้อมูล ประสบการณ์ และความสำเร็จในการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ บรรลุเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลของ สธ. พบว่า อัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในประเทศไทยลดลงจากร้อยละ 10.3 ในปี 2546 เหลือร้อยละ 1.68 ในปี 2560 ซึ่งขององค์การอนามัยโลกกำหนดเกณฑ์การยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกสำเร็จคือต่ำกว่าร้อยละ 2</p>
ผจก.รายวัน	<p>ปัญหาเด็กติดจอ</p> <p>- เสนอบทความ ดร.นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต ระบุว่า หากเด็กติดจอมากเกินไปเสี่ยงมีปัญหาทางกาย ปัญหาการเรียนรู้พัฒนาการ ปัญหาทางสุขภาพจิต การเข้าสังคม ผู้ปกครองต้องเข้าใจและให้เวลาที่มีคุณภาพแก่เด็ก ในต่างประเทศมีข้อกำหนดไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 เดือนใช้อุปกรณ์ที่เป็นจอทางอิเล็กทรอนิกส์เด็ดขาด นอกจากการติดต้อสื่อสาร เพราะจะไปรบกวนพัฒนาการของเด็ก ส่วนประเทศไทยยังไม่มีข้อกำหนดลักษณะนี้แต่สามารถใช้หลักการเดียวกับต่างประเทศได้</p>
สยามรัฐ	<p>โรคเท้าปุก</p> <p>- เสนอบทความ กรมการแพทย์ เผยแพร่ความรู้ สาเหตุ วิธีการรักษาและการป้องกันโรคเท้าปุก</p>
เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์สยามรัฐ	<p>อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำริให้หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน จัดฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่ง พล.อ.ท.ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราช</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
matichon.co.th naewna.com mgronline.com ศูนย์ข่าวแปซิฟิก js100.com	เลขาธิการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้รับมอบอุปกรณ์ฝึกสอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 220 ชุด จาก พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ สำหรับพระราชทานไปใช้ในกิจกรรมการฝึกอบรมการช่วยชีวิต โดยมีหน่วยงานที่สนับสนุนการฝึกอบรม อาทิ สธ. ก.มหาดไทย กองบัญชาการกองทัพไทย บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และสตช. เป็นต้น
มติชน	ดื่มเหล้าในวัด -เสนอข่าว ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผอ.สคส. กล่าวว่า เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นต่อการดื่มแอลกอฮอล์ในวัด ในประชาชนกทม. 1,000 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 25-27 ก.พ. 2562 ร้อยละ 73.4 เห็นด้วยว่าไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญ ร้อยละ 77.2 บอกว่าผู้ร่วมงานไม่ควรดื่ม ร้อยละ 34.7 ระบุว่าเคยดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญประเพณี ร้อยละ 36.95 ระบุว่าเคยดื่มในงานทอดผ้าป่า กฐิน กรณีคนเมาในงานบวชอาละวาดที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ร้อยละ 78.1 มองว่า การดื่มเหล้าเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เกิดความรุนแรงดังกล่าว ซึ่งผลสำรวจสะท้อนชัดเจนว่าถึงเวลาที่จะต้องจัดระเบียบสร้างค่านิยมงานบวชงานบุญกันใหม่
เว็บไซต์เดลินิวส์ เพจ drama-addict	แม่นอนทับลูกตาย -เสนอข่าว ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เกิดเหตุ น.ส.หนึ่ง (นามสมมุติ) อายุ 17 ปี นอนกล่อมลูกวัย 4 เดือนนอนคว่ำแล้วเผลอหลับ ตื่นมาพบลูกนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตแล้ว -โพสต์ข้อมูลว่า มีคุณแม่ที่ไปอยู่ต่างประเทศเล่าเกี่ยวกับเรื่อง Sudden infant death syndrome (SIDS) หรือไหลตายในทารก ซึ่งเกิดได้หลายสาเหตุ แต่ที่พบบ่อยคือ การนอนจมเบาะ เด็กทารกนอนคว่ำจะมีความเสี่ยงในการไหลตายสูงกว่านอนหงาย 6 เท่า ประเทศเราควรเน้นย้ำตรงนี้ รวมทั้งค่านิยมเด็กนอนหงายหัวแบน เด็กนอนคว่ำหัวทุยต้องเลิกเพราะทำให้เด็กไทยเสียชีวิตจำนวนมาก
M2F	โรคพิษสุนัขบ้า -เสนอข่าว สำนักอนามัย กทม. จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง กทม. ปี 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 4-8 มี.ค. และ 11-15 มี.ค. โดยออกฉีดวัคซีนเขตละ 1 จุดต่อวัน รวมวันละ 50 จุด รวมตลอดโครงการ 500 จุด สอบถามศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือสำนักงานเขตพื้นที่
ผจก.รายวัน	ฟ้องหน่วยงานรัฐกรณีโรงงานปล่อยน้ำเสีย -เสนอข่าว นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน และชาวบ้าน ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ร่วมกันยื่นฟ้องหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นายกเทศมนตรีตำบลมะขามคู่ อธิบดีกรมอนามัย และอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ต่อศาลปกครองระยอง ฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานผลิตปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต ปล่อยน้ำเสียลงแหล่งผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch